



สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)

วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลิตเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

(๑) กระทู้ถาม

๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา

๑.๑.๑ กระทู้ถาม โดย นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี

ด้วยปัจจุบันประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้มีการปิดกิจการ หลายบริษัทมีการตัดค่าแรงนอกเวลา หรือให้หยุดทำงานบางวัน จ่ายค่าแรงบางส่วน มีคนตกงานและหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนจนวนอัตราค่าจ้างการผลิตที่ต่ำคือร้อยละ ๖๔.๗๓ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบ ๘ ปี ที่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๕ จึงสอบถามนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจถึงมาตรการรองรับและแก้ไขปัญหาดังกล่าว

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ว่า ภาพรวมอัตราส่วนการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานใหม่ทั้งปีในขณะนี้มากกว่าการเลิกประกอบกิจการโรงงานประมาณ ๑.๙๘ เท่า เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของไทยกำลังเจริญเติบโต โดยแนวทางการพัฒนาประเทศนั้นต้องเน้นการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ใช่การสร้างอุตสาหกรรม เพราะประเทศจะเจริญไม่ได้หากไม่มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งรัฐบาลที่ผ่านมาไม่ได้ทำโครงการเกี่ยวกับระบบขนส่ง จนกระทั่งมีโครงการแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ และตอนนี้ได้เริ่มดำเนินโครงการหมดแล้ว คาดว่าภายใน ๑ - ๒ ปี เงินจะเริ่มออกมาหมุนเวียนในเศรษฐกิจเป็น ๑.๗ เท่า สำหรับเรื่องอัตราค่าจ้างการผลิตร้อยละ ๖๕ นั้น ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ เป็นอัตราค่าจ้างที่พอดีพอเหมาะแล้ว

๑.๑.๒ กระทู้ถาม โดย นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี

ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกคำสั่ง คสช. ที่ ๓/๒๕๖๒ เรื่อง การดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อให้กรุงเทพมหานครดำเนินการจ้างผู้ประกอบการเอกชนเพื่อติดตั้งระบบรถไฟฟ้า จัดการเดินรถไฟฟ้า และบริหารการเดินรถไฟฟ้าโครงการส่วนต่อขยายที่ ๒ รวมทั้งให้โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว โครงการส่วนต่อขยายที่ ๑ และโครงการส่วนต่อขยายที่ ๒ สามารถเดินรถแบบต่อเนื่อง

เป็นโครงข่ายเดียวกัน (Through Operation) โดยเป็นการยกเว้นพระราชบัญญัติ การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร ยังได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีขยายระยะเวลาสัมปทานให้ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากปัจจุบันที่จะสิ้นสุดวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๗๒ ออกไปอีก ๓๐ ปี รวมเป็น ๔๐ ปี จึงอยากทราบเหตุผลในการออกคำสั่ง คสช. ที่ ๓/๒๕๖๒ ทั้งที่มีพระราชบัญญัติ การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ อยู่แล้ว และสาเหตุที่ต้องรีบขยายระยะเวลาสัมปทานทั้งที่ยังเหลือระยะเวลาอีก ๑๐ ปี

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ต้องใช้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า ๑๘ เดือน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทำให้บริการประชาชน และการบริหารหนี้ของกรุงเทพมหานครที่ได้รับโอนมาจากรัฐบาล ด้วยเหตุนี้ นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้า คสช. จึงได้ออกคำสั่ง คสช. ที่ ๓/๒๕๖๒ ขึ้นมาเพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถบริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว โครงการส่วนต่อขยายที่ ๑ และโครงการส่วนต่อขยายที่ ๒ ได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้น โดยคณะกรรมการที่กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งขึ้นตามคำสั่ง คสช. ฉบับดังกล่าว นั้น เป็นไปตามนัยของพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความโปร่งใส ส่วนสาเหตุที่ต้องรีบขยายระยะเวลาสัมปทานนั้น เป็นการนำรายได้ที่จะได้ในอนาคตมาพิจารณาร่วมกับภาระหนี้ ซึ่งกรุงเทพมหานครและบีทีเอสจะร่วมทุนกันในรูปแบบ PPP net cost ระยะเวลา ๓๐ ปี บีทีเอสจะร่วมลงทุนงานระบบกว่า ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท รับภาระหนี้แทนกรุงเทพมหานคร ในทันทีหลังเซ็นสัญญา อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้นำข้อเสนอของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า (บีทีเอส) สภาผู้แทนราษฎร ไปพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วย

๑.๑.๓ กระทู้ถาม โดย นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส พรรคพลังประชารัฐ ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบทางภาคใต้ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดกลุ่มคนร้ายได้ลอบโจมตีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน ๑๕ ราย บาดเจ็บจำนวน ๕ ราย จึงขอสอบถามถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีดังกล่าว รวมทั้งมาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และการช่วยเหลือเยียวยา

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ว่า ภายหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้จัดตั้งจุดตรวจและจุดสกัดตามเส้นทางหลบหนี มีการรวบรวมวัตถุพยานจากสถานที่เกิดเหตุเพื่อนำไปตรวจสอบ มีการวิเคราะห์การข่าว กำหนดเป้าหมายบุคคลต้องสงสัย มีการสืบสวนสอบสวนติดตามผู้ต้องสงสัย ซึ่งปัจจุบันรับสารภาพแล้วจำนวน ๑ คน และมีการชี้ตัวผู้กระทำความผิดอีกจำนวนหนึ่ง โดยจะได้นำไปขยายผลต่อไป สำหรับการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมจากรอยเลือด ลายนิ้วมือแฝง และวัตถุพยานในที่เกิดเหตุ นั้นทำให้สามารถระบุตัวบุคคลได้ ๕ ราย ปัจจุบันออกหมายจับแล้ว ๒ ราย ส่วนการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ก็สามารถระบุตัวผู้ก่อเหตุได้อีกจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายด้วยความระมัดระวัง โปร่งใส เป็นธรรมกับทุกฝ่าย และเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ในส่วนของมาตรการในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ ชรบ. นั้น ได้มี

การฝึกอบรมในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านให้มีความรู้เรื่องการเฝ้าระวังเหตุและมีขีดความสามารถในการใช้อาวุธได้ในระดับหนึ่ง รวมทั้งมีแผนการรักษาความปลอดภัยที่บูรณาการร่วมกัน ทั้งฝ่ายทหาร ตำรวจ และพลเรือน อีกทั้ง นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ทบวงมาตรการรักษาความปลอดภัยปรับปรุงรูปแบบ ชรบ. และเสริมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ รัฐบาลได้ดำเนินการเยียวยาทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยในกรณีเสียชีวิตนั้นเบื้องต้นทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้มอบให้ครอบครัวละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ค่าจัดการศพรายละ ๕๐,๐๐๐ บาท เยียวยาขั้นต้นรายละ ๖,๐๐๐ บาท โดยขั้นต่อไปจะมีการพิจารณาเยียวยาให้กับทายาทผู้เสียชีวิต อาทิ ค่าครองชีพรายเดือน และทุนการศึกษา สำหรับผู้บาดเจ็บนั้นจะเยียวยาตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามระดับของความบาดเจ็บ ค่าครองชีพรายเดือน ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสมรรถภาพ และเงินช่วยเหลือเฉพาะหน้า

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระต่อไป ประธานฯ หรือที่ประชุมโดยขอสลับกระทู้ถามทั่วไป เรื่อง ปัญหาช้างป่าบุกรุกพื้นที่ทำกินของประชาชน ขึ้นมาพิจารณาต่อจากกระทู้ถามทั่วไป เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาและฟื้นฟูป่าพรุควนเคร็งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

๑.๒ กระทู้ถามทั่วไป

๑.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง ให้ทบวงแผนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ และแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๙ ซึ่งปรับเปลี่ยนใหม่เป็นแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ โดย นายบุญลือ ประเสริฐโสภาก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามถาม นายกรัฐมนตรี

ด้วยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะประธานกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ได้ไปตรวจสอบแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ และแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๙ และปรับเปลี่ยนใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ซึ่งอาจจะไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๖ ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า การนำสาธารณูปโภคของรัฐไปให้เอกชนดำเนินการทางธุรกิจ ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ รัฐต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนอย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงการลงทุนของรัฐ ประโยชน์ที่รัฐและเอกชนจะได้รับ และค่าบริการที่จะเรียกเก็บจากประชาชนประกอบกัน จึงขอสอบถามถึงในกรณีดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าของรัฐซึ่งเป็นสาธารณูปโภคลดต่ำกว่าร้อยละ ๕๑ หรือไม่ และนโยบายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว รวมถึงกรณีการอนุมัติให้โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เปลี่ยนแปลงเชื้อเพลิงจากถ่านหินเป็นก๊าซธรรมชาติ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า การวางแผนผลิตไฟฟ้าเป็นการวางแผนในระยะยาวเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และทำให้ต้นทุนทางพลังงานถูกลง โดยในประเทศไทยมีการวางแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ (Power Development Plan : PDP ๒๐๑๘) ซึ่งการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าต่ำกว่าร้อยละ ๕๑ เนื่องจากภาคเอกชนมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น และมีการจัดหาพลังงานไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นการวางแผนในระยะยาว และอาจจะต้องมีการทบทวนแผน PDP ๒๐๑๘ ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของบริบทพลังงานในปัจจุบัน ทั้งนี้ รัฐบาลได้สนับสนุนให้ภาคเอกชนผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๒ เพื่อให้กิจการพลังงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้ามีราคาถูกลง ลดภาระการลงทุนของภาครัฐ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจการด้านพลังงานของประเทศ ซึ่งภาคเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ผลิตต้องผ่านการประมูลอย่างโปร่งใส และการพิจารณาจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) โดยอำนาจในการควบคุมความมั่นคงด้านพลังงานยังคงอยู่ที่ กกพ. เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันได้มีการเร่งรัดการเพิ่มกำลังการผลิตของ กกพ. ในอนาคต เช่น โรงไฟฟ้าในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับการอนุมัติให้บริษัทราชกรู๊ป (มหาชน) ได้รับสิทธิก่อสร้างโรงไฟฟ้า ๒ โรง ทดแทนโรงไฟฟ้าเก่าที่จะหมดสัญญาใน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยไม่มีการประมูลเกิดขึ้นก่อนรัฐบาลปัจจุบัน ซึ่งได้รับรายงานว่า คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติมอบให้ กกพ. ดำเนินการเจรจากับบริษัทราชกรู๊ป (มหาชน) ในเรื่องการค้าพลังงานของโรงไฟฟ้าภาคตะวันตกขนาด ๗๐๐ เมกะวัตต์เพื่อส่งเข้าสู่ระบบใน พ.ศ. ๒๕๖๗ และการก่อสร้างใหม่ขนาด ๗๐๐ เมกะวัตต์ เพื่อส่งเข้าสู่ระบบใน พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้ กกพ. พิจารณาเปรียบเทียบกับกรเปิดประมูลใหม่พบว่า การดำเนินการของบริษัทราชกรู๊ป (มหาชน) มีความคุ้มค่ามากกว่าการเปิดประมูลใหม่ ส่วนประเด็นผลกระทบที่อาจจะเกิดกับประชาชนในพื้นที่นั้น ได้สั่งการให้ กกพ. ไปศึกษาว่าการดำเนินการในข้างต้นจะลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ได้อย่างไร ซึ่งในปัจจุบันมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำหรับพัฒนาชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า

๑.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาและฟื้นฟูป่าพรุควนเคร็งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นายสัมพันธ์ สุขศรีเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จากเหตุการณ์ไฟป่าพรุควนเคร็งในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีสาเหตุจากไฟป่าธรรมชาติหรือการกระทำของมนุษย์ จนทำให้มีพื้นที่ป่าเสียหายไปกว่า ๓๙,๐๐๐ ไร่ จึงขอสอบถามถึงการดำเนินการกำหนดพื้นที่ระหว่างเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตพื้นที่อนุรักษ์ และเขตพื้นที่ทำกินของประชาชน การบริหารจัดการพื้นที่เขตอนุรักษ์ให้กับกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรและการอุปโภคบริโภค และหากไฟป่าเกิดจากการกระทำของมนุษย์จะมีการดำเนินการหาผู้กระทำความผิดอย่างไร รวมทั้งนโยบายการตรวจสอบผู้ถือครองครองที่ดินย้อนหลัง

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอบกระทู้ถามว่า การแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จะได้มีผลบังคับใช้ โดยในพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนั้น ได้กำหนดให้มีการสำรวจการถือครองครองที่ดินของราษฎรในพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน ซึ่งผู้ครอบครองที่ดินจะต้องเป็นผู้ที่ครอบครองที่ดินเดิมอยู่และไม่มีการจัดที่ดินให้แก่บุคคลภายนอกพื้นที่ ทั้งนี้ ราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวจะไม่ได้กรรมสิทธิ์ในพื้นที่แต่จะได้รับสิทธิในการทำกินและรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ สำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรและการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ป่าพรุนั้น ต้องคำนึงถึงระบบนิเวศของป่า และหลักการแห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ประกาศให้เขตพื้นที่ป่าพรุเป็นเขตห้ามล่าด้วย ทั้งนี้ ในช่วงปี ๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน ได้มีการดำเนินคดีในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ๔๙ คดี ดำเนินคดีในเขตห้าม

ล่าสัตว์ป่าบ่อย ๓๘ คดี โดยขณะนี้ยังอยู่ในการดูแลของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในการดำเนินคดี และจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

๑.๒.๓ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาช้างป่าบุกรุกพื้นที่ทำกินของประชาชน โดย นายจารึก ศรีอ่อน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากในพื้นที่ จ.จันทบุรี ประสบปัญหาช้างป่าที่อาศัยอยู่ในป่าเพิ่มจำนวนมาก ขึ้นอย่างรวดเร็วและนับวันจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้เกิดปัญหาช้างป่ามาทำร้ายราษฎรถึงแก่ชีวิต และทำความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตร สร้างความหวาดกลัวให้แก่ราษฎรจนไม่สามารถประกอบอาชีพ ได้ตามปกติ ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนต่อชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรและสร้างความเสียหายต่อระบบ เศรษฐกิจโดยรวม โดยเฉพาะสวนทุเรียนซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของ จังหวัดจันทบุรี และภาคตะวันออก นอกจากนี้ ยังมีปัญหาช้างป่าที่เข้ามาบุกรุกสถานที่ของประชาชน จึงสอบถามถึงนโยบายการจำกัดพื้นที่ ให้ช้างป่าอยู่อาศัยถาวรพร้อมปลูกพืชที่เป็นอาหาร ชุดแหล่งน้ำในป่าให้ห่างไกลจากบ้านเรือนของ ประชาชนและผลักดันช้างกลับเข้าสู่ป่าอย่างถาวร และนโยบายการจัดทำโครงการ "พวาโมเดล" เพื่อเป็นคู และแนวกันช้าง

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอบกระทู้ถามว่า การแก้ปัญหาช้างบุกรุกพื้นที่กินของประชาชน ไม่ใช่การป้องกันช้างออกมาจากป่า แต่การดำเนินการให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์เป็นหัวใจสำคัญในการทำให้ช้างไม่ออกมาจากป่า โดยในปัจจุบัน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินการชุดแหล่งน้ำย่อย สร้างโปงเทียม และปลูกพืชที่เป็น อาหารของช้างแล้วในหลายพื้นที่ สำหรับพวาโมเดล ที่สมาชิกฯ ได้กล่าวถึงเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่จะป้องกัน ไม่ให้ช้างเข้ามารบกวนประชาชนในพื้นที่ได้ โดยที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีโมเดล ระบบ Early Warning System บริเวณอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นการสร้างระบบ เตือนภัยโดยติดตั้งกล้องไว้ในบริเวณชายขอบของป่าที่ช้างเดินผ่าน เมื่อเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์บัญชาการ เห็นช้างเข้ามาในจุดเตือนภัย เจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังป้องกันช้างจะออกไปประจำจุดต่าง ๆ ประมาณ ๘ - ๙ ชุด เพื่อเฝ้าระวังตลอด ๒๔ ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม กระทรวงฯ ได้พยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่มีความสมดุล ระหว่างคนกับช้างเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ ๕ จังหวัดใน ภาคตะวันออก ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการฯ

๑.๒.๔ กระทู้ถาม เรื่อง การขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตร โดย นางอนุรัักษ์ บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย

ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรในยุคปัจจุบัน มีความสำคัญอย่างมากเพราะทุกกิจกรรม ของการผลิตทางการเกษตรจะต้องใช้ไฟฟ้า และมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรอยู่ตลอดเวลา ไฟฟ้าจึงมี ความจำเป็นมากยิ่งขึ้น การเกษตรจะขาดไฟฟ้าไม่ได้ ความต้องการของประชาชนที่เป็นเกษตรกรยิ่งต้องการ ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเพิ่มมากขึ้น แต่การขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตรยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรและไม่พอกับ ความต้องการของประชาชน จึงขอสอบถามถึงนโยบายการขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบกระทู้ถามว่า กระทรวงมหาดไทย โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการของเกษตรกรในระยะแรก สํารวจแล้วกว่า ๑๑๓,๐๐๐ ราย และตั้งโครงการให้บริการไฟฟ้าเพื่อการเกษตรในระยะที่ ๑ ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๙ มีกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย จำนวน ๗๓,๓๐๘ ราย ต่อมาในระยะที่ ๒ ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ได้เสนอโครงการเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีกลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย จำนวนกว่า ๔๐,๐๐๐ ราย ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้นจำนวนกว่า ๒๕,๐๐๐ ราย และ ขณะนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการสำรวจความต้องการของพี่น้องประชาชนที่ทำการเกษตร ทั้งนี้ ได้พยายามตอบสนองความต้องการให้รวดเร็วกว่าในการบริการที่ผ่านมา และนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวนี้ต้องพิจารณาเรื่องความเหมาะสมของพื้นที่ด้วย

๑.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ

(ไม่มี)

จากนั้น ประธานฯ ได้หารือต่อที่ประชุมให้เลื่อนระเบียบวาระการประชุม โดยเสนอ ขอให้เลื่อนระเบียบวาระการประชุม (๗) เรื่องอื่น ๆ ลำดับที่ ๗.๑ ตั้งกรรมการสามัญในคณะกรรมการ การพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง เพราะลาออก (นางสาวศุภมาศ อิศรภักดี) และ ลำดับที่ ๗.๒ ตั้งกรรมการสามัญในคณะกรรมการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายวรศิษฐ์ เลียงประสิทธิ์) รวมทั้ง ระเบียบวาระการประชุม (๔) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว ลำดับที่ ๔.๑ ร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมการ พ.ศ. ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ กรรมการ พ.ศ. พิจารณาเสร็จแล้ว และลำดับที่ ๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการ วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว โดยที่ประชุมเห็นชอบ

(๗) เรื่องอื่น ๆ

๗.๑ ตั้งกรรมการสามัญในคณะกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง เพราะลาออก (นางสาวศุภมาศ อิศรภักดี)

สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง คือ นายวรศิษฐ์ เลียงประสิทธิ์ ที่ประชุมเห็นชอบ

๗.๒ ตั้งกรรมการสามัญในคณะกรรมการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายวรศิษฐ์ เลียงประสิทธิ์)

สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง คือ นางสาวศุภมาศ อิศรภักดี ที่ประชุมเห็นชอบ

(๔) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว

๔.๑ ร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ กรรมการ พ.ศ. ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมการ พ.ศ. พิจารณาเสร็จแล้ว

โดยประธานฯ ได้หารือที่ประชุมว่า เนื่องจากข้อบังคับการประชุมฯ มิได้กำหนดวิธีการพิจารณาเกี่ยวกับร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมฯ ไว้ จึงเห็นสมควรให้นำข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ ๑๘๖ เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ โดยให้นำข้อบังคับการประชุมฯ ว่าด้วยการเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาใช้บังคับโดยอนุโลมซึ่งจะต้องใช้เวลาพอสมควร เพื่อให้ร่างข้อบังคับฯ มีผลบังคับใช้โดยเร็ว จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการดังนี้

๑. การพิจารณาร่างข้อบังคับฯ ให้พิจารณาเป็น ๓ วาระ ตามลำดับ เช่นเดียวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

๒. ในวาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้เสนอรายงาน และให้สมาชิกอภิปรายฯ

๓. ถ้าที่ประชุมลงมติรับหลักการ ให้มีการตั้งคณะกรรมการฯ วิสามัญพิจารณา กำหนดเวลาแปรญัตติ หรือจะพิจารณาโดยคณะกรรมการเต็มสภา

ที่ประชุมเห็นชอบ

จากนั้น นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานคณะกรรมการวิสามัญกร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมการ พ.ศ. แถลงผลการพิจารณาต่อที่ประชุม

ตามที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ได้ลงมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญ จำนวน ๓๙ คน เพื่อยกร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมการ พ.ศ. โดยกำหนดการพิจารณายกร่างให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นั้น คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ดำเนินการยกร่างข้อบังคับดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยโครงสร้าง จำนวน ๔ ส่วน ดังนี้

๑. หมวดทั่วไป เป็นบทที่ว่าด้วยเรื่องทั่วไปของร่างข้อบังคับนี้ ประกอบด้วย ชื่อร่าง วันที่ใช้บังคับ นิยาม และการนำมาตราฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาใช้บังคับแก่สมาชิกและคณะกรรมการ ตามความในมาตรา ๒๑๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ รวมทั้งผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้

๒. หมวด ๑ มาตราฐานทางจริยธรรม เป็นบทที่ว่าด้วยมาตราฐานทางจริยธรรมที่เป็น การนำมาตราฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๒๑๙ ที่ให้สภาดำเนินการร่างประมวลจริยธรรมตามที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ประกาศไว้

๓. หมวด ๒ จริยธรรมอันเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกและกรรมการฯ ซึ่งเป็น บทที่ว่าด้วยจริยธรรมของสมาชิกและคณะกรรมการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยกำหนดเพิ่มเติมเพื่อให้ สอดคล้องกับหน้าที่และอำนาจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมการฯ ซึ่งได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๙ วรรคสอง เช่นเดียวกัน เพื่อเปิดช่องทางให้สภาผู้แทนราษฎรได้กำหนดจริยธรรมเพิ่มขึ้น ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของตนได้

๔. หมวด ๓ การส่งเสริมและควบคุมให้เป็นไปตามจริยธรรม เป็นบทที่ว่าด้วยกลไกและ มาตราฐานในการส่งเสริม ควบคุมจริยธรรมของสมาชิกและกรรมการฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ประกอบด้วย องค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมของสภาผู้แทนราษฎร หน้าที่และอำนาจ วิธีการพิจารณา ระยะเวลา

ในการพิจารณา การลงมติ และบทลงโทษ รวมทั้งการดำเนินการกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับอันเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ข้อความบางประการที่ยังไม่ชัดเจน และในหมวด ๒ จริยธรรมอันเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกและกรรมการนั้น รวมถึงกลุ่มมิตรภาพหรือไม่ บทลงโทษที่มีเพียงการตัดเตือน ตำหนิ และขอโทษต่อที่ประชุมเท่านั้น รวมทั้งไม่เห็นด้วยที่นำมาตราฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาบัญญัติไว้ในร่าง ข้อบังคับเนื่องจากมีมาตรฐานที่แตกต่างกับของสภา

หลังจากที่สมาชิกฯ ได้อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว คณะกรรมการวิสามัญฯ ประกอบด้วย นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานคณะกรรมการวิสามัญฯ นายสุกิจ อัดดีไพบูรณ์ นายนิกร จำนง นายชลน่าน ศรีแก้ว และนายธีรวัชชัย พันธุมาศ กรรมการวิสามัญฯ ตอบชี้แจงที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบกับร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมการ พ.ศ. ในวาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ ด้วยคะแนนเอกฉันท์ ๔๑๗ เสียง ตั้งคณะกรรมการจำนวน ๓๐ คน กำหนดเวลาแปรญัตติ ๗ วัน และใช้เวลาในการพิจารณา ๓๐ วัน

๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

นายวีระกร คำประกอบ ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ แถลงผลการพิจารณาต่อที่ประชุม

ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำโดยกำหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษา ๖๐ วัน และคณะกรรมการฯ ได้มีมติขอขยายเวลาในการดำเนินงานออกไปอีก ๖๐ วัน รวมทั้งสิ้น ๑๒๐ วัน นั้น คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำเสร็จแล้ว โดยได้มีการประชุมเพื่อศึกษาข้อมูลข้อเท็จจริงต่าง ๆ ซึ่งได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม รวมทั้งได้เดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่ ตลอดจนจัดการสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ในการพิจารณาศึกษาดังกล่าว คณะกรรมการฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาพืชผลทางการเกษตรจำนวน ๖ คณะ เพื่อพิจารณาศึกษาพืชเฉพาะแต่ละชนิด ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องข้าว คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องข้าวโพดและมันสำปะหลัง คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องผัก ผลไม้ และสมุนไพร คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องปาล์มและยางพารา คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องมะพร้าวและสับปะรด และคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องอ้อย

จากนั้น คณะอนุกรรมการ ทั้ง ๖ คณะ ได้นำเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมการ ตามลำดับ โดย คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องข้าว นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานคณะอนุกรรมการฯ เป็นผู้นำเสนอรายงาน คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องข้าวโพดและมันสำปะหลัง นายอนันต์ ผลอำนวย ประธานคณะอนุกรรมการฯ เป็นผู้นำเสนอรายงาน คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องผัก ผลไม้ และสมุนไพร นางสาวญาณธิชา บัวเผื่อน รองประธานคณะอนุกรรมการฯ คนที่ห้า และโฆษกคณะอนุกรรมการฯ เป็นผู้นำเสนอรายงาน คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องมะพร้าวและสับปะรด นายประมวล พงศ์ถาวราเดช

ประธานคณะกรรมการฯ เป็นผู้นำเสนอรายงาน คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องอ้อย นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ ประธานอนุกรรมการฯ เป็นผู้นำเสนอรายงาน และคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องปาล์มและยางพารา นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพลลภ ประธานคณะกรรมการฯ เป็นผู้นำเสนอรายงาน

สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ อาทิ มูลค่าการค้า บริเวณสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๓ (นครพนม - คำม่วน) ลดลงเหลือแปดหมื่นล้านบาท ในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา จากเดิมปีละสองแสนล้านบาท คาดว่าเกิดจากสภาพถนนในประเทศเพื่อนบ้านชำรุด ส่งผลให้เกิดอุปสรรคต่อการส่งออกสินค้าทางการเกษตรไปยังประเทศจีนตอนใต้ และไม่เห็นด้วยกับการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับปัญหาเรื่องอ้อยที่ขอให้มีการทบทวนการใช้สารเคมีอันตราย คือ พาราควอต และไกลโฟเซต จนกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหาสารเคมีอื่นมาทดแทน ซึ่งขัดแย้งต่อมติของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษา แนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม และไม่สนับสนุนให้ใช้สารเคมีทดแทน รวมทั้งควรนำโครงการประกันสินค้าทางการเกษตรมาใช้กับข้าว แก้ไขปัญหาโรงสีข้าวที่ถูกธนาคารตัดวงเงินทำให้ขาดสภาพคล่องและซื้อข้าวได้น้อยลง ราคาข้าวที่ตกต่ำลงอย่างต่อเนื่อง และควรเร่งการส่งออกน้ำมันปาล์ม ตลอดจนเพิ่มงบประมาณสำหรับระบบชลประทานเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอต่อการทำการเกษตร อีกทั้งไม่ปรากฏเรื่องราคามะพร้าวอ่อนตกต่ำในรายงานฉบับนี้ ทั้งนี้ ได้สนับสนุนการแก้ปัญหายางพาราโดยใช้สินค้าเกี่ยวกับยางพาราแต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมด้วยเนื่องจากไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ยั่งยืน

เนื่องจากมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ต้องส่งไปให้รัฐบาลดำเนินการ อีกทั้งยังมีสมาชิกฯ ที่ประสงค์จะอภิปรายอีกเป็นจำนวนมาก ประธานฯ จึงสั่งเลื่อนการพิจารณาไปในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และได้สั่งปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๒๑.๕๕ นาฬิกา
